

**THÔNG BÁO**

**Kết quả kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân huyện Mỹ Đức  
khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021**

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Thực hiện Nghị quyết số 174/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2017 của HĐND huyện Mỹ Đức về kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2018 của HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021;

Ngày 24/7/2018, HĐND huyện đã tổ chức kỳ họp thứ 6, tại kỳ họp HĐND huyện xem xét tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng; thực hiện dự toán NSNN 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018; xem xét các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND, UBND, Tòa án, Viện Kiểm sát, Công an, Chi Cục THADS huyện, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện trình tại kỳ họp và Thông báo của Ban Thường trực UB MTTQ huyện về tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2018; thực hiện quyền giám sát trực tiếp thông qua hoạt động chất vấn đối với Thành viên UBND huyện và nhiều nội dung quan trọng khác:

**I. HĐND huyện xem xét tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm 2018 của UBND huyện và các ngành chức năng của huyện**

Sáu tháng đầu năm 2018, tình hình ANCT, TTATXH trên địa bàn huyện tương đối ổn định; tình hình kinh tế Thế giới và trong nước đã có dấu hiệu phục hồi, bên cạnh đó vẫn còn nhiều khó khăn thách thức như: chăn nuôi, sản xuất, kinh doanh vẫn gặp nhiều khó khăn; thời tiết khí hậu nắng nóng bất thường nhiều nguy cơ tiềm ẩn; tình hình ANCT, TTATXH của đất nước còn nhiều diễn biến phức tạp ảnh hưởng lớn đến đời sống nhân dân...song với sự nỗ lực và quyết tâm cao của các cấp bộ Đảng, Chính quyền và nhân dân trong huyện kinh tế - xã hội của huyện vẫn tiếp tục tăng trưởng. Tổng giá trị sản xuất (theo giá năm 2010) đạt 4.464,1 tỷ đồng, đạt 53,7% kế hoạch, gia tăng 10% so cùng kỳ; giá trị sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản đạt 1.247,3 tỷ đồng, đạt 49,8% kế hoạch, tăng 5% so cùng kỳ; giá trị Thương mại - dịch vụ - du lịch đạt 1.966,7 tỷ đồng, đạt 61,5% kế hoạch, tăng 12,7% so cùng kỳ; tổng thu NSNN ước thực hiện 186 tỷ 139 triệu đồng, đạt 80% dự toán thành phố giao, đạt 67% dự toán HĐND huyện giao, tăng 17% so cùng kỳ; tổng thu ngân sách huyện, xã: ước đạt 1.090 tỷ 076 triệu đồng, đạt 80% dự toán Thành phố giao, đạt 78% dự toán HĐND huyện giao, tăng 6% so cùng kỳ; tổng chi ngân sách huyện, xã ước đạt 1.063 tỷ 382 triệu đồng, đạt 78% dự toán thành phố giao, tăng 76% dự toán HĐND huyện giao, tăng 45% so cùng kỳ.

An ninh chính trị trên địa bàn huyện nói chung được giữ vững, ổn định, các tôn giáo hoạt động theo quy định; công tác bảo vệ lễ hội Chùa Hương năm 2018 được các cơ quan, báo đài và du khách thập phương đánh giá là lễ hội xanh, sạch, đẹp, không có tình trạng lôi kéo, “chặt chém” du khách. Các cơ quan bảo vệ pháp luật đã phối hợp chặt chẽ trong công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; việc bắt giam, giữ xử lý tội phạm, đình chỉ điều tra, tạm đình chỉ điều tra và phục hồi điều tra đúng quy định của pháp luật. Chất lượng công tác phòng, chống xử lý tội phạm được nâng lên, phục vụ tích cực nhiệm vụ chính trị của huyện.

Công tác tổ chức điều hành của UBND huyện được đổi mới, thực hiện nghiêm chủ đề năm công tác "*Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị*", công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí được quan tâm chỉ đạo.

***\* Bên cạnh những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá những tồn tại, khó khăn trong 6 tháng đầu năm 2018 như sau:***

HĐND huyện nhất trí tồn tại hạn chế như báo cáo của UBND huyện đã trình bày tại kỳ họp và làm rõ thêm một số tồn tại, khó khăn và nguyên nhân thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện giao có một số nhiệm vụ chỉ tiêu đạt ở mức độ hạn chế như: Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng cơ bản đạt 1.250,1 tỷ đồng, đạt 47,8% kế hoạch; công tác vệ sinh môi trường ở một số xã chưa được quan tâm đúng mức; công tác dạy nghề và phát triển nghề mới ở địa phương chưa có bước chuyển biến tích cực; việc thực hiện kết luận sau thanh tra ở một số xã chưa thực hiện triệt để. Tình trạng lấn chiếm hành lang giao thông, các vi phạm về lấn chiếm đất công, công trình thủ lợi và xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp ở một số địa phương chưa giải quyết nghiêm và triệt để; tệ nạn cờ bạc, số đề, nghiện hút, buôn bán ma túy, chộm cắp và cho vay nặng lãi gây mất ANTT gia tăng.

Khoản thu tiền sử dụng đất đạt mức độ thấp so với kế hoạch và có kế hoạch xử lý triệt để các khoản nợ thuế có khả năng thu; việc thu phí và thuế hộ cá thể một số địa phương chưa được coi trọng; tình trạng kê khai thiếu doanh thu, thiếu thuế của các doanh nghiệp vẫn còn xảy ra nhất là trong lĩnh vực xây dựng cơ bản.

Một số xã thu phí và lệ phí chưa cao; chưa chủ động khai thác nguồn thu nhất là các khoản thu từ đất còn thấp, việc huy động các nguồn lực để thực hiện vốn đối ứng trong xây dựng nông thôn mới chưa cao. Chưa kiên quyết xử lý, xử phạt các đơn vị vi phạm về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản như: công tác giải ngân, hoàn tạm ứng...

## **II. Đối với hoạt động của HĐND huyện**

### **1. Hoạt động chung**

HĐND huyện đã hoàn thành tốt chương trình công tác 6 tháng đầu năm 2018 góp phần quan trọng vào ổn định và tổ chức bộ máy chính quyền các cấp, phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Phương thức hoạt động tiếp tục được đổi mới; mối quan hệ giữa đại biểu HĐND huyện với cử tri được tăng cường. Hoạt

động giám sát đi vào chiều sâu, bài bản, thiết thực, hiệu quả. Hoạt động kỳ họp có nhiều cải tiến, đổi mới đi vào thực chất, phát huy dân chủ trí tuệ của đại biểu để quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương. Các Nghị quyết của HĐND huyện mang tính khả thi cao và đi vào cuộc sống. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn được đổi mới có tác động tích cực trong chỉ đạo điều hành của chính quyền được dư luận, cử tri và nhân dân đồng tình, ghi nhận. Công tác tiếp dân và đón đóc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được tăng cường, qua đó hoạt động của HĐND được nâng lên ngày càng hiệu quả, thể hiện được vai trò cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri và nhân dân toàn huyện.

## **2. Thực hiện giám sát thông qua chất vấn đối với các thành viên UBND huyện**

Qua các cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6 HĐND huyện, cử tri đã kiến nghị 119 nhóm vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện và thành phố; căn cứ vào kết quả giám sát, khảo sát và tiếp công dân của Thường trực HĐND và HĐND huyện. Thường trực HĐND huyện đã lựa chọn 03 nội dung với 13 nhóm vấn đề để chất vấn tại nghị trường như: *Nhóm thứ nhất về quản lý và cấp giấy CNQSD đất với 08 vấn đề; nhóm thứ hai về quản lý đô thị với 03 vấn đề; nhóm thứ ba về vấn đề ANTT với 02 vấn đề và các nội dung khác nếu đại biểu quan tâm.* Các kiến nghị còn lại Thường trực HĐND huyện đề nghị UBND huyện và các ngành chức năng của huyện trả lời bằng văn bản để thông tin tới cử tri và đề nghị thành phố xem xét giải quyết.

Tại phiên chất vấn Chủ tịch HĐND huyện (Chủ tọa kỳ họp) đã phát biểu khai mạc phiên chất vấn và quán triệt về phương pháp, thời gian chất vấn và trả lời chất vấn. Chủ tọa kỳ họp và các đại biểu dự kỳ họp đã chất vấn và tái chất vấn Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường về công tác giao đất ở đối với 14 hộ dân trên địa bàn xã An Phú bị thu hồi từ năm 2008 và 2009 để làm đê khẩn cấp sông Mỹ Hà và vùng 700 để chống lũ; Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị chưa làm thủ tục thu hồi 37 dự án hoàn thiện hồ sơ trình UBND thành phố phê duyệt thu hồi đất theo quy định; cấp đổi lại giấy CNQSD đất cho các hộ ở trong khu dân cư có thay đổi về diện tích và xác định diện tích đất ở, đất vườn ghi trên giấy CNQSD đất đã cấp để đảm bảo thuận tiện cho người dân trong giao dịch; việc thực hiện Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND huyện về việc thông qua vị trí diện tích các khu đất đầu giá quyền sử dụng đất của 13 xã trên địa bàn huyện, với tổng diện tích 187.680,5 m<sup>2</sup>; việc thực hiện xử lý vi phạm về đất đai theo Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội đối với 642 thửa đất phù hợp quy hoạch chưa được xử lý và hướng dẫn các xã, thị trấn lập hồ sơ quản lý theo quy định 226 thửa đất không phù hợp quy hoạch theo các Thông báo, Quyết định và Kết luận Thanh tra của UBND huyện; công tác cấp giấy CNQSD đất ở lần đầu cấp giấy CNQSD đất ở lần đầu; kế hoạch cấp giấy CNQSD đất ở đối với 746 thửa đất đủ điều kiện chưa được cấp và 09 xã chưa được cấp giấy CNQSD đất ở do chưa có bản đồ; giải pháp hoàn thành công tác cấp giấy CNQSD đất nông nghiệp.

Chất vấn và tái chất vấn Trường phòng Quản lý Đô thị về công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải; đầu tư xây dựng 07 điểm trung chuyển rác thải trên địa bàn các xã và công tác duy trì thấp sáng thường xuyên đối với hệ thống điện chiếu sáng trên các trục đường huyện và trung tâm các xã, thị trấn để đảm bảo ANTT, ATGT và văn minh đô thị?

Chất vấn Trường Công an huyện về giải pháp quản lý ANTT và phòng chống cháy nổ đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện như: Karaoke, gas...; tại các cơ sở kinh doanh Karaoke không phép các đối tượng tội phạm thường lợi dụng hoạt động mua bán ma túy cũng như các hoạt động vi phạm pháp luật khác; tình trạng cho vay nặng lãi và ghi lô, đề diễn ra thường xuyên có chiều hướng phức tạp như xã: Hợp Tiến, Tuy Lai, Hương Sơn...

Tại phiên chất vấn đồng chí Nguyễn Văn Hoạt - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã báo cáo, giải trình làm rõ thêm các vấn đề đại biểu chất vấn và cử tri quan tâm; thay mặt UBND huyện đã tiếp thu các ý kiến đóng góp thẳng thắn, trách nhiệm của đại biểu HĐND huyện và nhấn mạnh các giải pháp quyết liệt mà UBND huyện sẽ triển khai thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2018 để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

Cuối phiên chất vấn đồng chí Bạch Liên Hương - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Chủ tọa kỳ họp cơ bản đồng tình và đánh giá cao sự nghiêm túc, trách nhiệm của UBND huyện, các cơ quan, đơn vị trả lời chất vấn và tái chất vấn của Chủ tọa và đại biểu dự kỳ họp

Tại phiên Bế mạc đồng chí Bạch Liên Hương - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm 2018 của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân huyện nhà; HĐND huyện đã phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, đổi mới và không ngừng phát triển, khẳng định vị trí, vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị và chỉ ra những khó khăn, tồn tại của huyện nhà; đề nghị HĐND&UBND huyện tập trung chỉ đạo, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh, khai thác tốt các nguồn thu theo quy định của pháp luật, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Chương trình kỳ họp được truyền thanh trực tiếp trên hệ thống truyền thanh của huyện và được các Phóng viên báo đài của Trung ương, thành phố dự và đưa tin.

### **III. VỀ THÔNG QUA CÁC NGHỊ QUYẾT**

Trên cơ sở các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND, UBND, báo cáo của các ngành chức năng, thông báo của Ban Thường trực UB MTTQ và báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện trình tại kỳ họp; HĐND huyện đã thảo luận, đánh giá một cách toàn diện, khách quan kết quả đạt được và những hạn chế, thiếu sót, nguyên nhân qua đó HĐND huyện thống nhất quyết nghị 05 Nghị quyết sau:

1. Nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng cuối năm 2018 của huyện.
2. Nghị quyết về phê chuẩn tổng quyết toán NSNN năm 2017 của huyện.
3. Nghị quyết về thông qua chương trình giám sát năm 2019 của HĐND huyện.
4. Nghị quyết về miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
5. Nghị quyết về xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên UBND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

*(Các Nghị quyết trên được đăng tải toàn văn trên cổng thông tin điện tử của huyện Mỹ Đức, thông báo trên các phương tiện tiện thông tin đại chúng và gửi đến các cơ quan, đơn vị).*

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XIX đã thành tốt đẹp, hoàn thành hiệu quả các nội dung chương trình đề ra, được các đại biểu dự kỳ họp đánh giá giá cao.

Để các Nghị quyết của HĐND huyện sớm đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả, HĐND huyện giao UBND huyện khẩn trương thể chế hóa bằng các văn bản theo thẩm quyền, đề án, hướng dẫn cụ thể và quán triệt sâu rộng nội dung Nghị quyết HĐND huyện đến các cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn huyện, tạo sự đồng thuận cao, triển khai hiệu quả các Nghị quyết đã được HĐND huyện thông qua, đề nghị UB MTTQ huyện tham gia giám sát và phản biện xã hội trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.

HĐND huyện kêu gọi cán bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang trong toàn huyện đoàn kết, khắc phục khó khăn, sáng tạo, giám nghĩ, giám làm, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2018 góp phần giữ vững ANCT, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế trên địa bàn huyện.

Đề nghị Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu và các đại biểu HĐND huyện tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, tăng cường giám sát việc thực hiện Nghị quyết HĐND huyện, quyết tâm hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế của huyện nhà./.

**Nơi nhận:**

- TT. HĐND TP. Hà Nội;
- UBND TP. Hà Nội;
- BTV Huyện uỷ;
- TT HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các đại biểu HĐND huyện;
- UB MTTQ huyện;
- Các cơ quan, đơn vị liên quan;
- Các xã, thị trấn
- Lưu: VT.

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Lê Văn Trang**